

## Talent Mobility

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ในประเทศได้ไปทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

### ประโยชน์ของโครงการ

#### สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์อะไร

ได้นำงานวิจัยมาช่วยเพิ่มผลิตภาพหรือลดต้นทุนการผลิต สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพให้ดีขึ้นรวมถึงการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เกิดการเชื่อมโยงในระยะยาวกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ ได้แจ้งความต้องการเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการด้านกำลังคน เกิดการจ้างงานนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยของโครงการซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานใหม่

#### มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้

ได้การเชื่อมโยงและได้เครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดผลงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริง อีกทั้งเกิดการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และยังสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา และได้ทราบโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เกิดโอกาสที่จะขยายงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ (ตรงกับตลาดแรงงาน) เกิดโอกาสในการพัฒนาเป็นงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ เป็นโอกาสในการบริการวิชาการ

#### นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์อะไร

ได้สร้างผลงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริง ได้ทราบความต้องการงานวิจัยของอุตสาหกรรม ได้ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ได้ประสบการณ์การนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งได้รับความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ได้รับการยอมรับในวงการศึกษา รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ในการประเมินเงินเดือนได้

### คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

#### สถานประกอบการ

เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย

#### หน่วยงานต้นสังกัด

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ ที่มีภารกิจ / หน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีนักวิจัยและ / หรืองานวิจัยภายในหน่วยงาน

#### นักวิจัย

มีความรู้ ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่มวิจัย และอาจนำนักศึกษามาร่วมปฏิบัติงานในโครงการได้

## ประเภทของกิจกรรม

กิจกรรมของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ จะต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การวิจัยและพัฒนา
- การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม
- การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน
- การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

## ระยะเวลาการไปปฏิบัติการ

ระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการของบุคลากร วทน. จะจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบุคลากร วทน. หน่วยงานต้นสังกัด และสถานประกอบการ ทั้งนี้ต้องไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ และต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือสถานที่ที่สถานประกอบการใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปี หรือตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด

## ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ



1นักวิจัย/สถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility จากนั้นสถานประกอบการนำเสนอโครงการที่ต้องการ นักวิจัยไปยังศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility (TM Clearing House)

2TM Clearing House จะจับคู่ความต้องการของสถานประกอบการกับนักวิจัยจากฐานข้อมูล Talent Mobility และติดต่อไป หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อหานักวิจัย

3หลังจากนักวิจัยและหน่วยงานต้นสังกัดตอบรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นักวิจัยและสถานประกอบการจะทำ ข้อเสนอโครงการร่วมกัน หากสถานประกอบการที่นักวิจัยจะเข้าไปปฏิบัติงานเป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

(SME)\* จะสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้โดยยื่นผ่านทาง TM Clearing House โดยโครงการ Talent Mobility จะสนับสนุนงบประมาณแทนสถานประกอบการเพื่อชดเชยแก่หน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งนักวิจัยไปปฏิบัติงาน \*\*

### รูปแบบการสนับสนุน



4 จากนั้น TM Clearing House จะประสานไปยังนักวิจัย หน่วยงานต้นสังกัด และสถานประกอบการให้มีการทำสัญญาตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด

5 นักวิจัยเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการ และหน่วยงานต้นสังกัดจะร่วมกันติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิจัย

\* สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ตามคำจำกัดความของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 และมีคนสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

\*\* เพื่อเป็นการนำร่องเฉพาะรายปีงบประมาณ สวทช. จะสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนตามที่ สวทช. ได้รับอนุมัติ

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ : <http://talentmobility.or.th/home/>